



ที่ ศธ ๐๖๐๗/ ๖๖๓

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  
ถนนรามอินทรา กม.๕-๖ แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (IP Innovation and Technology Expo-IPITeX ๒๐๑๔

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (IP Innovation and Technikiqst Expo - IPITeX ๒๐๑๔)
๒. ใบสมัครประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)ฯ

ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ” (IP Innovation and Technology Expo-IPITeX ๒๐๑๔ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมมาผลักดันการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และเพื่อเป็นเวทีระดับชาติที่มีเป็นเวทีสำคัญของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ที่จะได้รับการเพิ่มมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ และคณะกรรมการการจัดงานได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการจัดโครงการ การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ” (IP Innovation and Technology Expo-IPITeX ๒๐๑๔ ขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ (Logo) ของการจัดการ และเป็นสื่อในการเผยแพร่และสัมพันธ์การจัดงาน

ในการนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดของท่านรวมทั้งบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ที่ <http://irm.irtct.go.th>) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ

